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1. Fundastjóri næsta fundar.
Rannveig er fundastjóri næsta fundar.

2. Kynning á noregsverkefninu.
 Sigmar las bréf frá svavari í Noregi. 
 Krakkarnir fá noregi hafa áhuga að koma í mars eða apríl.
 Tillaga um að við förum til þeirra í noregi næsta haust.

3. Eye-Opener í Noregi
Donna og Rannveig fara ásamt Simma til Noregs á Eye-Opener 
námskeiðið á vegum erasmus+.

4. Ungmennaþing 2018
Tillaga kom um að halda Ungmennaþing 2018 28- eða 30. Janúar og að 
halda ungmennaþingið í öldutúnsskóla eða Lækjarskóla.

5. Kosningar um ritara og áheyrnarfulltrúa í ÍTH.
Kristrún, Emelía, Lilja Ársól, Sigurður og Birta Buðu sig framm sem 

ritara UMH og sem áheyrnafulltrúa HFJ.

 Birta var kosinn sem áheyrnafulltrúi ungmennaráðsins í ÍTH.



 Sigurður var kosinn sem vara áheyrnafulltrúi Ungmennaráðsins í 
ÍTH.

6. Málþing um Umferðaröryggi í Grindavík
Birta og Lilja fara á málþing um umferðaröryggi á vegum 

ungmennaráðs Grindavíkur dagana 8-9 nóvember.

7. Önnur mál
 Ræðunámskeiðið sýndu hvað í þér býr. Farið verður með 

ungmennaráði Garðarbæjar. 
 Jólalokanir í ungmennaráðinu 25.desember og 1. Janúar.

 Tillaga að fá Rósu bæjarstjóra, Lindu, Geir og ÍTH til okkar og 
hlusta á þær tillögur sem urðu eftir af ungmennaþing 2018. 

Starfsmaður kannar þetta.
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